



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเอกชัย เตียเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

สารบัญ

หน้า

สำเนาประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 1 การจัดทำแผนการดำเนินงาน

บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	2
ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	3
การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม	3
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	4

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	11
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11
แผนงานงบกลาง	13
แผนงานการเกษตร	14
แผนงานสังคมสงเคราะห์	14
แผนงานการศึกษา	15
แผนงานสาธารณสุข	18
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	19
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	19
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	20
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21
แผนงานเคหะและชุมชน	21
แผนงานการเกษตร	21
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	22
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	22
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	22
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ประเภทวัสดุ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25
แผนงานสาธารณสุข	26
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	26
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26
แผนงานการเกษตร	27
แบบ ผด.02/1	28
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	29
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	29
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	30

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้หน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒน่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,.....)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2 บัญชี

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	7.04	4,920,000	24.69	กองช่าง
รวม	5	7.04	4,920,000	24.69	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต					
➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	12.68	149,000	0.75	สำนักงานปลัด
➤ แผนงานงบกลาง	4	5.63	9,343,600	46.89	สำนักงานปลัด
➤ แผนงานการเกษตร	1	1.41	12,000	0.06	สำนักงานปลัด
➤ แผนงานการศึกษา	11	15.49	2,528,450	12.69	สำนักงานปลัด
➤ แผนงานสาธารณสุข	4	5.63	275,000	1.38	สำนักงานปลัด
➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.41	40,000	0.20	สำนักงานปลัด
รวม	30	42.25	12,348,050	61.96	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	2.86	40,000	0.20	สำนักงานปลัด
รวม	2	2.86	40,000	0.20	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว					
➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	4.23	680,000	3.41	สำนักงานปลัด
รวม	3	4.23	680,000	3.41	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
➤ แผนงานเคหะและชุมชน	2	2.82	80,000	0.40	สำนักงานปลัด
➤ แผนงานการเกษตร	1	1.41	150,000	0.75	สำนักงานปลัด
รวม	3	4.23	230,000	1.15	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.41	50,000	0.25	สำนักงานปลัด
รวม	1	1.41	50,000	0.25	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ผด. 01


ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน					
➤ แผนงานบริหารทั่วไป	9	12.68	853,320	4.28	สำนักงานปลัด/ กองคลัง
รวม	9	12.68	853,320	4.28	
ประเภทวัสดุ					
➤ แผนงานบริหารทั่วไป	8	11.27	605,000	3.04	สำนักงานปลัด/ กองคลัง
➤ แผนงานสาธารณสุข	1	1.41	5,000	0.03	สำนักงานปลัด
➤ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.41	32,290	0.16	สำนักงานปลัด
➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7	9.86	135,000	0.68	กองช่าง
➤ แผนงานการเกษตร	1	1.41	30,000	0.15	กองช่าง
รวม	18	25.35	807,290	4.05	
รวมทั้งสิ้น	70	100.00	19,750,340	100.00	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	บำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมถนน คสล., ถนนลูกรัง, ถนนหินคลุก, ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ, หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย, กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ	130,000	ภายใน อบต.บางแก้ว	กองช่าง														
2	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	กว้าง 20 ม. ยาว 40 ม. (ตามแบบที่ อบต.บางแก้ว กำหนด) จำนวน 1 หลัง	4,660,000	ภายใน อบต.บางแก้ว	กองช่าง														
3	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	10,000	อบต.บางแก้ว	กองช่าง														
4	ค่าจ้างออกแบบ	จ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบแปลน ค่าควบคุมงาน แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก	100,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด														

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	รังวัดแนวเขตที่ดิน สาธารณประโยชน์	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการในการสำรวจ ตรวจสอบ และรังวัด ที่ดินสาธารณะ	20,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงาน ปลัด													
รวม		5 โครงการ	4,920,000 บาท															



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	ดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	20,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด											↔		
2	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	13,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด				↔									
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	27,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด								↔					
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบางแก้ว	20,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด								↔					
5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้าน	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้ว	12,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด								↔					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	ฝึกอบรมส่งเสริมด้านอาชีพที่ประชาชนสนใจ	30,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด					↔								
7	อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม	8,000	ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม	สำนักงานปลัด								↔					
8	อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม	6,000	ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม	สำนักงานปลัด									↔				
9	อุดหนุนโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	อุดหนุนโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม	13,000	ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม	สำนักงานปลัด										↔			
รวม		9 โครงการ	149,000 บาท															

2.2 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ	8,056,800	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด																			
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพพิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	1,036,800	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด																			
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์	150,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด																			
4	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	100,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด																			
รวม		4 โครงการ	9,343,600 บาท																					

2.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช	ดำเนินโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2563	12,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด					↔								
รวม		1 โครงการ	12,000 บาท															

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563	10,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด													
รวม		1 โครงการ	10,000 บาท															

2.5 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562						พ.ศ. 2563					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการค่ายเยาวชนวิถีพุทธ	ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนวิถีพุทธ	20,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด						↔						
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	70,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด				↔								
3	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563	50,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด								↔				
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จผลิตภัณฑ์สำหรับศพด. ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จำนวน 2 แห่ง	347,850	ศพด.วัดโคมนารามและ ศพด.วัดราษฎร์ศรัทธา	สำนักงานปลัด	↔						↔					
5	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด./อนุบาล/ประถมศึกษา	584,600	ศพด.อบต.บางแก้ว ร.ร.สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด	↔						↔					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	อุดหนุนโครงการครูสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา	อุดหนุนโครงการครูสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา	216,000	โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา	สำนักงานปลัด		←→											
7	อุดหนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	อุดหนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัยให้แก่โรงเรียนบ้านบางแก้ว	90,000	โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ	สำนักงานปลัด		←→											
8	อุดหนุนโครงการสร้างเสริมทักษะคอมพิวเตอร์	อุดหนุนโครงการสร้างเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ	90,000	โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ	สำนักงานปลัด		←→											
9	อุดหนุนโครงการเสริมสร้างทักษะนาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้าน	อุดหนุนโครงการเสริมสร้างทักษะนาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้านให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา	20,000	โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา	สำนักงานปลัด		←→											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านบางแก้ว	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ	748,000	โรงเรียนบ้านบางแก้ว	สำนักงานปลัด													
						←————→						←————→						
11	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธา	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา	292,000	โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา	สำนักงานปลัด													
						←————→						←————→						
รวม		11 โครงการ	2,528,450 บาท															

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	12,000	ตำบลบางแก้ว	สำนักงานปลัด								←→			
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	80,000	ตำบลบางแก้ว	สำนักงานปลัด	←—————→										
3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน หมู่ละ 3 โครงการ	160,000	ตำบลบางแก้ว	สำนักงานปลัด								←→			
4	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	23,000	ตำบลบางแก้ว	สำนักงานปลัด						←→					
รวม		4 โครงการ	275,000 บาท													

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบางแก้ว	จัดการแข่งขันกีฬาทำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563	40,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด								↔					
รวม		1 โครงการ	40,000 บาท															

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	20,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด			↔				↔						
2	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563	20,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด								↔					
รวม		2 โครงการ	40,000 บาท															

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	อุดหนุนโครงการเปิดโลกทะเลโคลน	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม	50,000	อำเภอบ้านแหลม	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม														
2	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรี	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม	30,000	อำเภอบ้านแหลม	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม														
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2563	600,000	ตำบลบางแก้ว	สำนักงานปลัด														
รวม		3 โครงการ	680,000 บาท																

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดการขยะ	ดำเนินกิจกรรม อบรมโครงการจัดการขยะ	20,000	ตำบลบางแก้ว	สำนักงานปลัด								↔					
2	ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในคูคลอง	ดำเนินการขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในคูคลอง หมู่ 1-8	60,000	ตำบลบางแก้ว	กองช่าง	←—————→												
รวม		2 โครงการ	80,000 บาท															

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	150,000	ตำบลบางแก้ว	สำนักงานปลัด												↔	
รวม		1 โครงการ	150,000 บาท															

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	สืบสานประเพณีวันสงกรานต์	จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	50,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด								↔					
รวม		1โครงการ	50,000 บาท															

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	การจัดการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งของ อบต.	500,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด				←————→									
2	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรของ อบต.บางแก้ว	ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรของ อบต.บางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563	10,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด										↔			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส.	ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2563	10,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด						↔						
4	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร	ดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563	10,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด								↔				
5	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่บุคลากรของ อบต.บางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563	80,000	อบต. บางแก้ว	สำนักงานปลัด											↔	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	20,000	อบต. บางแก้ว	สำนักงานปลัด					↔							
7	โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	ดำเนินโครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ 2563	30,000	อบต.บางแก้ว	กองคลัง	↔											
8	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนให้กับ อบต. บางครก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	อำเภอบ้านแหลม	อบต. บางครก	↔											
9	โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในตำบลบางแก้ว	สำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LAX GIS และ โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000	178,320	อบต.บางแก้ว	กองคลัง	←—————→											
รวม		9 โครงการ	853,320 บาท														

ประเภทวัสดุ

1. แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	130,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงาน ปลัด/กอง คลัง	←														→
2	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงาน ปลัด	←														→
3	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงาน ปลัด	←														→
4	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	5,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงาน ปลัด	←														→
5	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงาน ปลัด	←														→
6	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงาน ปลัด	←														→
7	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงาน ปลัด/กอง คลัง	←														→
8	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	65,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงาน ปลัด/กอง คลัง	←														→
รวม		8 กิจกรรม	605,000 บาท																	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด	←-----→										
รวม		1 กิจกรรม	5,000 บาท													

3 แผนงานศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	จัดซื้อวัสดุกีฬา	จัดซื้อวัสดุกีฬา	32,290	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด	←-----→										
รวม		1 กิจกรรม	32,290 บาท													

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	20,000	อบต.บางแก้ว	กองช่าง	←-----→										
2	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	อบต.บางแก้ว	กองช่าง	←-----→										
3	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	30,000	อบต.บางแก้ว	กองช่าง	←-----→										
4	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	อบต.บางแก้ว	กองช่าง	←-----→										
5	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	อบต.บางแก้ว	กองช่าง	←-----→										

บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน					
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
➤ แผนงานบริหารทั่วไป	2	25.00	2,100	3.74	สำนักงานปลัด /กองคลัง
➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	12.50	700	1.25	กองช่าง
รวม	3	37.50	2,800	4.99	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
➤ แผนงานบริหารทั่วไป	5	62.50	53,300	95.01	สำนักงานปลัด /กองคลัง
รวม	5	62.50	53,300	95.01	
รวมทั้งสิ้น	7	100.00	56,100	100.00	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	2,100	อบต.บางแก้ว	สำนักงาน ปลัด/ กองคลัง				←————→							
รวม		1 กิจกรรม	2,100 บาท													

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	700	อบต.บางแก้ว	กองช่าง				←————→							
รวม		1 กิจกรรม	700 บาท													

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด		←	→									
2	เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	อบต.บางแก้ว	สำนักงานปลัด		←	→									
3	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000	อบต.บางแก้ว	กองคลัง		←	→									
4	เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	อบต.บางแก้ว	กองคลัง		←	→									
5	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 1 เครื่อง	4,300	อบต.บางแก้ว	กองคลัง		←	→									
รวม		5 กิจกรรม	53,300 บาท														

